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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จงัหวัดอ่างทอง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕67  
ครั้งที่ 2/2567 

วันศุกร์ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕67  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม    

1. นายบุญสม  การสมพิศ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
2. นางอารี  เนื้อเย็น   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
3. นางวรรณา  ออมสิน  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
4. นายธงชัย  ฤทธิ์กระจ่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 2 
5. นางบุญมา  เอกปัชชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 5 
6. นายลมัย  นกขุนทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 6 
7. นายวิเชียร  เนื้อเย็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 7  

 

ผู้ลาประชุม 
-ไม่มี- 

ผู้ขาดประชุม 
-ไม่มี- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพรัตน์  ทองหยอด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
2. นายวินัย  บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
3. นายสวอง  นิยมสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
4. นายประทวน  ใจฉลาด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
5. นายเที้ยม  น้ านวล  แทนก านันต าบลนรสิงห์ 
6. นางสาวประเทือง จิตร์สมบูรณ์ แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
7. นายวิเชษฐ์  แผลงศรี  แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
8. นายสุเทพ  พวงเพชร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
9. นางสายหยุด  พุ่มละออ  แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
10. นายสังวร  ไสยวุฒิ  แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
11. นายทวีศักดิ์  พลมาตร  แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
12. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นายไพโรจน์  สนส าราญ  นายช่างโยธาช านาญงาน 
14. นางสาวญาดา  ลุสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางปัทมา  เย็นอนงค์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
16. นางสาวจิราพร  ท้าวลา  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
17. นางสาวชุษณลักษณ์  โพธิ์สุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
18. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
19. นางสาวลดาพร  มูลปลา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
20. นางสาวรติยา  แก่นแจ่ม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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21. นางวาสนา  เดชฤดี  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
22. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวกมลชนก  บุบผาศร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
25. นางสาววันวิสา  วงษ์คล้อย ผู้ช่วยนักจัดเก็บรายได้ 
26. นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
27. นางสาวสุภัสสร  โพธิ์ศรี  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
28. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
29. นายอนุสิทธิ์  รักกลิ่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
31. นางสาวโศรยา  พุ่มละออ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 
32. นางสาวกมลกัญจน์  ค าประดับ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
33. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต์ 
34. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
35. นายชานน  จิตร์สมบูรณ์  คนงานทั่วไป 
36. นายดาสวรรค์  พวงศิริ  คนงานทั่วไป 
37. นายบรรเทิง  อยู่สุข  คนงานทั่วไป 
38. นายพิภพ  ทองเพชร  คนงานทั่วไป 
39. นายพิพัฒน์  ขาบศิริวัฒนกุล คนงานทั่วไป 
40. นายสัญญา  พวงเข็มแดง  คนงานทั่วไป 
41. นางสาววรพร  ไสยวุฒ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นางวรรณา ออมสิน   ดิฉัน นางวรรณา ออมสิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ด ารงต าแหน่ง
(เลขานุการสภาฯ)  เลขานุการสภาฯ บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จ านวน 7 ท่าน 
    ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญทุกท่านกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 

นายบุญสม การสมพิศ   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม  
(ประธานสภาฯ)   เรียน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุม 
    ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567  
    ครั้งที่ 2/2567 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕67 
 ครั้งที่ 1/2567 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2567 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี ๒๕67 
(ประธานสภาฯ)   ครั้งที่ 1/2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. นั้น 
    ขอให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 
    หากมี ตร ง ไหนที่ ไ ม่ ถู กต้ อ งขอได้ แจ้ ง  ให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ แก้ ไข เ พ่ิม เติ ม 
    ให้ถูกต้องหากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
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               สมาชิกฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 
 ขึ้นพ้นศีรษะ................ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕67 ครั้งที่ 1/2567 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

นายบุญสม การสมพิศ   วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ ตามข้อ 3.1 รายงาน
(ประธานสภาฯ)   รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปี 2567  ขอเชิญนายกฯ ได้เป็น 
    ผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป ขอเชิญครับ 

นายไพรัตน์ ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(นายก อบต.นรสิงห์)  ท่านผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของ
    รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปี 2567 จะให้ทางผู้อ านวยการกองคลัง 
    เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

นางเพชรรัตน์  ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเพชรรัตน์ ทองหยอด ผู้อ านวยการ 
    กองคลัง ขอชี้แจงรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปี 2567 ณ ปัจจุบัน 
    (ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ  

สถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2567 
กองคลัง-รายงานเงินรายรับ-จ่าย  

ล าดับ รายการ/รายละเอียด  จ านวนเงิน (บาท)  หมายเหตุ 
1 รายรับ         28,447,601.42    
2 รายจ่าย         24,524,452.31    

เงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน          3,923,149.11 (1) 
รายจ่ายประจ า  เดือน  กันยายน     

1 เงินเดือนขรก./พนักงานจ้างฯ             132,800.00    
2 ค่าเช่าบ้านขรก.               12,000.00    
3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง               35,000.00    
4 ค่าไฟฟ้าสนง.               130,000.00    
5 ค่าโทรศัพท์สนง.                   500.00    
6 ค่าอินเตอร์เน็ต                2,600.00    
7 ค่าเงินประกันสังคม               15,000.00    
8 ค่าท้ิงขยะที่เทศบาลฯ               10,000.00    
9    
    
  รวม            337,900.00 (2) 

รายจ่ายเพื่อการสงทุน/ที่จ่ายจากข้อบัญญัติ (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว)     
1       
2       
    
  รวม - (3) 
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รายจ่ายท่ีน าลงระบบแล้ว/รอจ่ายเช็ค      
1 วัสดุ ประปา 18 รายการ                8,598.72    
2 นมกล่อง แจกปิดเทอม 2567               57,714.87    
3 นมถุง กันยายน 2567               33,134.01    
4 ซ่อมแซม CCTV               17,325.00    
5 ค่าขยะ 1-20 ก.ย.67                7,143.50    
6 ค่ารับรองประชุมสภา วันที่ 27 ก.ย.67                5,520.00   
7 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5              467,500.00   
8 โบนัส ประจ าปี 2567             550,000.00   
9 กันเงินซื้อรถกระเช้า           1,600,000.00   

10    
  รวม            2,746,936.10 (4) 
    
  รวมรายจ่าย(2)+(3)+(4)            3,084,836.10 (5) 
  ยอดเงินคงเหลือที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ (1)-(5)          838,313.01   

จึงขอน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ รายงานสถานะการเงินการคลัง
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปี 2567 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย
    หรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ -  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายบุญสม การสมพิศ   วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ในข้อ 4.1 การพิจารณา 
(ประธานสภาฯ)   การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  
    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ 
    จ านวนสูบ ไม่น้อยกว่า 4 สูบ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
    งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 2,600,000.- บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) 
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
    ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางวรรณา ออมสิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
(เลขานุการสภาฯ)  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 19 ให้ยกเลิก
    ความในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นพ.ศ.  2547 และให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ข้อ 59 ในกรณี 
    ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิไ ด้ก่อหนี้ผูกพัน 
    แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายบุญสม การสมพิศ   ขอบคุณท่านเลขาฯครับ ต่อไปขอเชิญ ท่านนายกฯ เป็นผู้ชี้ แจง
รายละเอียด (ประธานสภาฯ)   ตามข้อ 4.1 พิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
แผนงานเคหะและ    ชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ข น ส่ ง  ( ก ร ณี ยั ง มิ ไ ด้ 
    ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 
    แบบ 4 จังหวะ จ านวนสูบ ไม่น้อยกว่า 4 สูบ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 1
    150 แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 2,600,000.- บาท (-สองล้าน 
     หกแสนบาทถ้วน-) ขอเชิญครับ 

นายไพรัตน์ ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วน และ
(นายก อบต.นรสิงห์)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ได้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในจ่ายขาด
    เงินสะสม และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕67 ตามแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
    ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
    เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ จ านวนสูบ ไม่น้อยกว่า 4 สูบ มีก าลังแรงม้า 
    ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า      

แต่เนื่องจากการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ดังกล่าวฯ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาในการอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นการกันเงินจาก (1.) เงินสะสม จ านวน
1,000,000.- บาท (2.) เงินที่รัฐบาลจัดสรร ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 1,600,000.- บาท รวมเป็น 
เงินทั้งสิ้น จ านวน 2,600,000.- บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) จึงขอน าเรียน 
ให้ท่านสมาชิกฯ ในที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่ ทางท่านนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินไว้เบิก
(ประธานสภาฯ)   เหลื่อมปี  แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
    และขนส่ง (กรณียังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  
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    ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ จ านวนสูบ ไม่น้อยกว่า 4 สูบ  
    มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 2,600,000.- 
บาท     (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอ 
    หรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้ด าเนินการประชุม 
    ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ –  

นายบุญสม การสมพิศ   วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
(ประธานสภาฯ)   กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน  
    งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
    รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ จ านวนสูบ  
    ไม่น้อยกว่า 4 สูบ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ 
    จ านวน 2,600,000.- บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) สมาชิกท่านใด  
    มีมติอนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณฯดังกล่าว โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ................ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

นายบุญสม การสมพิศ   ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบในการกันเงินไว้เบิก
(ประธานสภาฯ)   เหลื่อมปี (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ อ 
    รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ จ านวนสูบ  
    ไม่น้อยกว่า 4 สูบ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ 
    จ านวน 2,600,000.- บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) 

นายบุญสม การสมพิศ   ระเบียบวาระประชุมเพ่ือพิจารณาในข้อ 4.2 พิจารณาการขออนุมัติ
(ประธานสภาฯ)   กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
    และชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณี 
    ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
    เป็นจ านวนเงิน 467,500.- บาท (-สี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
    ขอยกไปในช่วงบ่าย ส าหรับการประชุมในช่วงเช้าขอพักไว้เท่านี้ก่อนครับ เนื่องจาก
    ขณะนี้เวลา 12.00 น. ขอให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน และ 
    พร้อมกันที่ห้องประชุมในเวลา 13.00 น. เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบ
    วาะต่อไปครับ เชิญทุกท่านรับประทานอาหารครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    .............................................พักการประชุม.................................................... 

นายบุญสม การสมพิศ   ขณะนี้เวลา 13.00 น. ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม เพ่ือด าเนินการประชุม
(ประธานสภาฯ)   ตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในข้อ 4.2 การ
พิจารณา    ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไป    เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและ
    ส่ิงก่อสร้าง (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ตามข้อบัญญัติ
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    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุง
    อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 เป็นจ านวนเงิน 467,500.- บาท (-สี่แสน 
    หกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบและ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ ขอเชิญครับ  

นางวรรณา ออมสิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
(เลขานุการสภาฯ)  ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน 
    ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 
    ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
    ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

ที่ประชุม - รับทราบ –  

นายบุญสม การสมพิศ   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ล าดับต่อไป
(ประธานสภาฯ)   จะเป็นการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตาม ข้อ 
4.2     การพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  แผนงานเคหะและชุมชน  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 
    ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) 
    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
    โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 เป็นจ านวนเงิน 467,500.- บาท 
    (-สี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจง
    รายละเอียดด้วยครับ 

นายไพรัตน์ ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(นายก อบต.นรสิงห์)  ท่านผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ด้วยตาม
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
    เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท
    รายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
    หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 467,500.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
    แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ พ่ึงได้ท าสัญญากับทางผู้รับจ้าง
    ปรับปรุงอาคาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ก าหนดวันเริ่มท างาน 90 วัน 
จะต้อง    ท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่สามารถที่จะ
    ด าเนินการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนวันที่ 29 กันยายน 
2567     ซ่ึงเป็นวันปิดบัญชีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ 
    จากสภาฯ ในการกันเงิน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
    และชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณ ี
    ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
    หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 467,500.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่ ทางท่านนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินไว้เบิก
(ประธานสภาฯ)   เหลื่อมปี  (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
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    รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2567 แผนงานเคหะและชุมชน  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุง 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 
    467,500.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) มีสมาชิกสภาฯ 
    ท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้
    ด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ - 

นายบุญสม การสมพิศ   วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
(ประธานสภาฯ)   กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ตามข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและ
ชุ ม ช น  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุง 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 
    467,500.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) มีสมาชิกสภาฯ 
    ท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้
    ด าเนินการประชุมในวาระต่อไป  

สมาชิกท่านใด มีมติอนุมัติ ให้โอนงบประมาณฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
พ้นศีรษะครับ................ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

นายบุญสม การสมพิศ   ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบในการกันเงินไว้เบิก
(ประธานสภาฯ)   เหลื่อมป ี(กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 
    ค่าปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
    จ านวนเงิน 467,500.- บาท (-สี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญสม การสมพิศ   วาระต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอ
(ประธานสภาฯ)   เพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องท่ีจะสอบถามหรือไม่ เชิญเสนอได้ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ - (กรณีไม่มีผู้ใดเสนอหรืออภิปราย กล่าวปิดประชุม) 

นายบุญสม การสมพิศ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ผมต้องขอขอบคุณ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วน
    ต าบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 

 
(ลงช่ือ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

                  (นางวรรณา  ออมสิน)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 4      
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                         เลขานุการสภาฯ 

 ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ตามประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันศุกรท์ี่ 27 กันยายน 2567 แล้ว 

 
           (ลงช่ือ)       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายลมัย  นกขุนทอง)   
     สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 6 

    (ลงช่ือ)            กรรมการ  
          (นางบุญมา  เอกปัชชา)   

     สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 5 

  
(ลงช่ือ)       กรรมการ  
   (นายวิเชียร  เนื้อเย็น)   

     สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 7 

 สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศ
รายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
 (ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายบุญสม  การสมพิศ) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 


